



บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก

ที่ นม ๙๗๗๐๑/-

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก ดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก ชั้น ๒ และ การประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก ชั้น ๒ โดยมีนายวีระวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก เป็นประธาน และนายอภิศักดิ์ มีธนามันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก ทุกสำนัก/กอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สืบเอก

(อาวิรัช กุลดิษยฉัตร)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวณัชชา เจลิมกิตติกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก

(นายอภิศักดิ์ มีธนามันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก

(นายวีระวุฒิ คลาดสูงเนิน)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุดจิก

“ข้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเน...

<https://docs.google.com/forms/d/e>



แบบตอบรับเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย)
วันที่ 8 ธันวาคม
2566

เราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้ว

[ส่งคำตอบเพิ่มอีก](#)

เนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google
รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ -
นโยบายความเป็นส่วนตัว

Google ฟอรัม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหลักด้านการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (หลังใหม่) ชั้น ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
๑	ทศวิมลคุณิ ดาธาตสูปณินท	พชค ๐๖๓ กุดจิก	๐๖๓ กุดจิก		
๒	ศอ อวิทิธิ กุลฉิมฉัตร	ปลัด อบต.หนองบัว	๐๖๓ กุดจิก		
๓					
๔					
๕					
๖					
๗					
๘					
๙					
๑๐					
๑๑					
๑๒					
๑๓					

จัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก



“ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ทุกสำนัก/กอง

ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญและของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและหลังจากที่ได้ประชุมสภาฯ ในคราวนี้แล้วจะได้นำเรื่องนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกทุกท่าน ผมขอจะมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลทุกคนอีกครั้งในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ต่อไป

“สื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

การประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ชั้น ๒



นายวัชวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร และนายอภิภูค้กดี มีธนามันต์ ปลัดองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจิก บุคลากรองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ทุกคน ในคร้่าวการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ชั้น ๒ ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรมองค้กร No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล ให้ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ให้ค้ำนึ่งถึงการปฏิบัติงานอย่างเกิดประสิทธิผลและรวดเร็ว ตามขั้นตอนการให้บริการ โดยขอให้บุคลากรองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจิก แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปร่งใสน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

“ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อนหน้าที่”

รูปภาพแสดง Infographic (No Gift Policy) ของ ผู้บริหารสูงสุด
โดย นายวัชรวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อบต.กุดจิก <https://www.kudjiklocal.go.th/index.php>



“ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

